



## ประกาศเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์

เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง

\*\*\*\*\*

ตามประกาศเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๘ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรไปแล้ว และทำการเลือกสรรโดยประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ นั้น

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามประกาศดังกล่าว โดยเรียงตามลำดับจากได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาต่ำสุดตามลำดับรายละเอียดปรากฏตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ขึ้นบัญชีแต่ถ้ามีการเลือกสรรในตำแหน่งอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้วบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรนี้เป็นอันยกเลิก ผู้ผ่านการเลือกสรรรายใดได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรได้ตามประกาศนี้ถ้ามีกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีการเลือกสรรได้ คือ

๑. ผู้นั้นได้ขอสิทธิการบรรจุ และแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไปภายในเวลาที่ผู้มีอำนาจบรรจุและแต่งตั้งกำหนดไม่น้อยกว่า ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่เทศบาลแจ้งหนังสือให้มารายงานตัว
๓. ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดเวลาที่บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรรได้ในการเลือกสรรครั้งนี้ ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร และหากภายหลังตรวจสอบพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ตามกำหนดแม้ว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรได้แล้ว หรือได้รับการบรรจุเป็นพนักงานจ้างแล้วก็ตามจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ โดยจะไม่บรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในกรณีที่ถึงลำดับที่ที่จะบรรจุ หรือให้ออกจากราชการ ในกรณีที่ได้บรรจุเป็นพนักงานจ้างไปแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ว่าที่ร้อยตรี

(ไจยท์ แดงจันทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาฉกรรจ์

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

(บัญชีแนบท้ายตามประกาศเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕)

๑. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ลำดับ	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล	ได้ลำดับ	หมายเหตุ
๑	๐๖-๐๐๑	นายประทีป สีตามาทา	๑	จ้างใหม่
๒	๐๖-๐๐๓	นายชโลม อดทน	๒	

๒. ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ

ลำดับ	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล	ได้ลำดับ	หมายเหตุ
๑	๐๗-๐๐๖	นายธีรวิทย์ ชื่นตา	๑	จ้างทดแทน
๒	๐๗-๐๐๔	นายบรรจง จันทะรัตน์	๒	จ้างใหม่
๓	๐๗-๐๐๗	นายวินัย ประภา	๓	จ้างใหม่
๔	๐๗-๐๐๑	นายอนุสรณ์ น้ำทอง	๔	จ้างใหม่

ตรวจถูกต้อง

ว่าที่ร้อยตรี

(โจทย์ แดงจันทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาฉกรรจ์